

Số: Tu Mơ Rông, ngày tháng năm 2022

## BÁO CÁO

### Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Báo cáo Báo cáo số 06/BC-TTHĐND ngày 08/3/2022 của Thường trực HĐND huyện về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIV;

Căn cứ Công văn số 08/TTHĐND ngày 08/3/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa XIV.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã kiểm tra, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri<sup>(1)</sup>, cụ thể như sau:

#### I. Cử tri xã Tu Mơ Rông

1. Cử tri A Kru, thôn Đăk Chum kiến nghị: *Cấm mốc phân định ranh giới giữa đất sản xuất của nhân dân với đất do các Công ty, Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý để nhân dân biết, thuận lợi trong sản xuất.*

**Trả lời:** Lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông tại địa bàn xã Tu Mơ Rông gồm 03 tiểu khu (262, 263, 264). Theo Bản đồ kiểm kê rừng năm 2014 và thực tế tại địa bàn thì lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông **không tiếp giáp** với khu vực đất sản xuất của Cộng đồng thôn Đăk Chum. Vì vậy cử tri A Kru thôn Đăk Chum cần xác định lại khu vực tiếp giáp để được hướng dẫn phân định ranh giới.

2. Cử tri kiến nghị: *Đề nghị UBND huyện sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn xã Tu Mơ Rông.*

**Trả lời:** Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum (trong đó có nội dung đo đạc lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận QSD đất). Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị chủ đầu tư) đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thành công tác đo đạc ngoại nghiệp, biên tập bản đồ địa chính và nghiệm thu đối với 11/11 xã trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông để làm cơ sở chuyển sang giai đoạn Đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp mới, cấp đổi Giấy chứng nhận đồng loạt theo dự án được duyệt. Để kịp thời cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân trên địa bàn xã; Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và

---

(1) Công văn số 1243/UBND-VP ngày 17/5/2022 của UBND huyện Tu Mơ Rông về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 2. HĐND huyện Khóa XIV.

môi trường, UBND các xã<sup>(2)</sup> (trong đó có xã Tu Mơ Rông) phối hợp với liên quan lập hồ sơ, đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất cho nhân dân theo quy định.

3. Cử tri Y Đoàn, thôn Tu Mơ Rông kiến nghị: *Huyện sớm chi trả hết tiền bồi thường đất và tài sản trên đất khu Trụ sở xã Tu Mơ Rông cho nhân dân.*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thực hiện chi trả **chi trả xong** tiền bồi thường cho hộ dân (vào ngày 16/3/2022).

## II. Cử tri xã Đăk Rơ Ông

1. Cử tri kiến nghị: *Đề nghị UBND huyện xem xét, làm rõ ranh giới đất rẫy của người dân tại thôn Đăk Plò đã canh tác từ rất lâu đời và đất do Lâm trường Đăk Tô quản lý. Một số hộ dân đang sản xuất trên đất rẫy được cho là hộ dân đang canh tác trên đất của địa phận Lâm Trường Đăk Tô quản lý.*

**Trả lời:** Trên cơ sở Quyết định số 548/QĐ- UBND, ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh về lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, đo đạc lập chính lý bản đồ địa chính, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, UBND xã Đăk Rơ Ông và cộng đồng thôn Đăk Plò thực hiện cắm mốc và chỉ ranh giới rõ ràng ngoài thực địa lâm phần do Công ty và UBND xã quản lý quản lý. Đồng thời hàng năm, Công ty giao cho Lâm trường Đăk Tô phối hợp cùng cộng đồng thôn Đăk Plò tiến hành phát, dọn ranh giới đất giữa Công ty và địa phương quản lý. Mặt khác, trên cơ sở ý kiến của cử tri vào ngày 07 tháng 12 năm 2021, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô đã mời 50 hộ dân, Bí thư Chi bộ, Thôn trưởng thôn Đăk Plò và UBND xã Đăk Rơ Ông đã tiến hành xác định lại ranh giới cụ thể ngoài thực địa (Có biên bản làm việc kèm theo). Như vậy ranh giới đất trên thực địa giữa Công ty và địa phương quản lý **đã được xác định, đóng mốc rõ ràng** và nhân dân thôn Đăk Plò đã nắm rõ.

## III. Cử tri xã Đăk Na

1. Cử tri thôn Mô Bành 1 kiến nghị: *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo BQLDA huyện làm việc lại với đơn vị thi công, trước đây thôn cho mượn sân bóng đá, bóng chuyền của thôn để đơn vị thi công tập kết vật liệu, vật tư, trong quá trình vận chuyển, tập kết vật liệu, vật tư xây dựng đã làm hư hỏng mặt bằng của sân và đơn vị đã hứa sau khi thi công công trình xong sẽ khắc phục lại cho thôn, tuy nhiên đến nay công trình đã hoàn thành xong mà đơn vị thi công chưa dọn dẹp, khắc phục lại mặt bằng sân bóng chuyền, bóng đá của thôn mà chỉ dọn sơ. Hiện nay người dân không thể chơi thể thao được.*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm việc với đơn vị thi công để khắc phục các hư hỏng sân bóng thôn Mô Bành 1. Đến nay, đơn vị thi công đã **khắc phục xong và đã bàn giao** lại cho thôn vào ngày 19/01/2022.

---

(2) Công văn số 1184/UBND-TNMT, ngày 12/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông về việc tăng cường công tác quản lý cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 của UBND tỉnh Kon Tum trên địa bàn huyện.

2. Cử tri kiến nghị: *Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và đơn vị thi công công trình đường giao thông khu dân dân thôn Ba Ham – thôn Long Tum khắc phục lại tuyến đường bê tông thôn đoạn nối từ tỉnh lộ 678 vào đến điểm tập kết vật liệu của công trình, trong quá trình vận chuyển vật liệu đã làm hư hỏng cục bộ một số đoạn đường làm hư hỏng bê tông mặt đường gây khó khăn cho người dân đi lại.*

**Trả lời:** Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, phối hợp với đơn vị thi công và đến nay **đã tiến hành sửa chữa lại** tuyến đường bê tông thôn đoạn nối từ tỉnh lộ 678 vào đến điểm tập kết vật liệu của công trình.

#### **IV. Cử tri xã Văn Xuôi**

1. Cử tri thôn Văn Văn Linh kiến nghị: *đề nghị cấp trên quan tâm sửa đoạn cống qua đường thôn Đắc Văn 1, Đắc Tôm đi vào thôn Đắc Văn Linh.*

**Trả lời:** UBND xã Văn Xuôi đã đề nghị với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện cử cán bộ xuống để khảo sát, đánh giá hiện trạng. Sau khi đánh giá hiện trạng, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện kết luận để khắc phục, sửa chữa đoạn cống nói trên cần nguồn kinh phí lớn nhưng hiện nay do kinh phí của huyện hạn hẹp do đó **chưa thể triển khai** sửa chữa được. UBND huyện đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện **khắc phục, xử lý tạm thời** (kè rọ đá) để hạn chế sạt lở.

2. Cử tri Kiến nghị: *Cấp trên quan tâm sửa chữa thủy lợi Ba Rang chiều dài 10 km.*

**Trả lời:** Thủy lợi Ba Rang (hay Pu Rang), thôn Đắc Văn Linh, xã Văn Xuôi phục vụ tưới tiêu nội đồng cho 15 hộ với tổng diện tích khoảng 4 ha, một số đoạn kênh mương bằng đất cũ với chiều dài kênh  $L = 500$  m. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Văn Xuôi kiểm tra, đánh giá và đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (dự kiến triển khai thực hiện năm 2024<sup>(3)</sup>).

- Trước mắt, để đảm bảo phục vụ nhu cầu tưới tiêu nước cho nhân dân sản xuất tại khu vực tưới của Thủy lợi Ba Rang (hay Pu Rang), đề nghị Ủy ban nhân dân xã Văn Xuôi vận động nhân dân thường xuyên nạo vét, tu sửa kênh mương thủy lợi hàng năm để đảm bảo nước tưới cho diện tích sản xuất đến khi công trình được đầu tư nâng cấp.

3. Cử tri kiến nghị: *Cấp trên quan tâm sửa chữa cầu qua suối Đắc Linh chiều dài 5 km.*

**Trả lời:** Qua kiểm tra việc đầu tư xây dựng mới cầu treo qua suối Đắc Linh đi khu sản xuất để tạo điều kiện cho nhân dân đi lại được thuận lợi, tuy nhiên hiện nay do nguồn vốn ngân sách còn hạn hẹp **chưa bố trí được**, do đó trong thời gian tới UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn huyện tham mưu cân đối lồng ghép các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư thực hiện trong khả năng cân đối được vốn.

---

<sup>(3)</sup> Theo văn bản đề xuất điều chỉnh danh mục công trình dự kiến đầu tư CTMTQG xã Văn Xuôi giai đoạn 2021-2025 (Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Văn Xuôi).

## V. Cử tri xã Ngọc Yêu

1. Cử tri thôn Long Láy 1 kiến nghị: *đề nghị cấp trên quan tâm làm việc với Điện lực hạ áp điện và thêm 5 trụ cột điện để nhân dân thuận tiện trong việc kéo dây điện vào 23 hộ dân, 23 hộ này kéo điện từ trụ, từ 300 – 500 m rất nguy hiểm cho bà con đi lại.*

**Trả lời:** Thôn Long Láy 1 được cấp điện từ TBA Ngọc Yêu 3, do giãn dân lập vườn nhiều hộ cách xa đường dây hạ thế của Điện lực nên đường dây điện sau công tơ dài, không đảm bảo an toàn. Qua khảo sát, Điện lực Tu Mơ Rông đã lập phương án trình Công ty Điện lực Kon Tum đưa vào kế hoạch Đầu tư xây dựng năm 2023. Trong thời gian chờ xây dựng, các hộ dân khu vực trên làm cột chống dây, bọc các mối nối nhằm đảm bảo an toàn.

2. Cử tri kiến nghị: *Đề nghị cấp trên quan tâm làm rõ về nhân dân điều khiển giao thông mà không chính chủ mà giấy phép lái xe cà vẹt đầy đủ mà Công an vẫn phạt tiền, lý do bảo là xe không chính chủ (đoạn đường bị phạt từ huyện Đăk Hà đi Kon Tum, bị phạt vào năm 2020 đối với ông A Xuân sinh năm 1997 con của ông A Đá sinh năm 1976 thôn Long Láy 1).*

**Trả lời:** Theo Thông tư 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ Công an, từ ngày 01/01/2022, việc sang tên chính chủ cho các xe (gồm cả mô tô, xe máy và ô tô) qua nhiều đời chủ mà không đầy đủ giấy tờ, không tìm được chủ gốc sẽ không được thực hiện, đồng thời lái xe sẽ bị xử phạt lỗi "xe không chính chủ". Quy định trên đã khiến nhiều người dân lo lắng sẽ bị phạt trong trường hợp đi xe không do mình sở hữu.

- Việc đi xe của người khác (người thân, bạn bè, đồng nghiệp...) có bị phạt không? Theo quy định của **Nghị định 100/2019/NĐ-CP**, không có lỗi nào gọi là lỗi "đi xe không chính chủ" như nhiều người dân đề cập đến. Mà chỉ có quy định về xử phạt đối với hành vi không làm thủ tục đăng ký sang tên xe để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình theo quy định.

\* Cụ thể thì các cá nhân, tổ chức sẽ bị xử phạt khi: Không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (*để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình*) trong vòng 30 ngày kể từ khi được chuyển giao xe khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô; xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ô tô.

Như vậy, chỉ những trường hợp mua, được cho, được tặng... nêu trên mà không làm thủ tục sang tên theo quy định mới bị xử phạt. Cho nên, người dân di chuyển trên đường bằng xe đi mượn từ bạn bè, người thân... thì không bị phạt về lỗi không sang tên xe. Vì vậy nhân dân cần hiểu rõ quy định này, để tránh những hiểu sai, gây hoang mang dư luận.

3. Cử tri thôn Long Láy 2 kiến nghị: *Giải thích cho dân rõ về đất đai từ khi bà con bỏ đất không canh tác 5 năm đến nay bà con muốn canh tác lại, nhưng Kiểm Lâm không cho bà con phát làm nương rẫy, vì đất đó là đất nông nghiệp mong cơ quan chức năng cần quan tâm xem xét lại.*

**Trả lời:** Theo điều 103, Luật Lâm nghiệp năm 2017 quy định “Kiểm lâm là tổ chức có chức năng quản lý, bảo vệ rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp”. Do đó việc lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng là đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với ý kiến, kiến nghị của cư tri thôn Long Láy 2, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ngọc Yêu chỉ đạo các bộ phận chuyên môn của xã phối hợp với thôn trưởng và ban ngành, đoàn thể thôn rà soát các diện tích mà cử tri thôn Long Láy 2 nêu trên. Qua kiểm tra và đối chiếu với bản đồ kiểm kê rừng 2014 và bản đồ theo dõi diễn biến rừng trên địa bàn xã Ngọc Yêu năm 2021, thì các diện tích nói trên là **diện tích đất lâm nghiệp có rừng tự nhiên**, hiện do UBND xã tạm quản lý, bảo vệ; trạng thái rừng thường xanh phục hồi (TXP) và rừng hỗn giao (HG1) hiện tại đang trong quá trình phục hồi và phát triển tốt.

4. Cử tri thôn Tam Rin kiến nghị: *cấp trên quan tâm số diện tích đất Kiểm Lâm không cho bà con phát làm nương rẫy, phải giao khoán cho bà con nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng theo chính sách QLBRV hiện hành.*

**Trả lời:** Theo quy định của pháp luật về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm các cấp, việc Kiểm lâm địa bàn trong quá trình thực hiện các hoạt động về lâm nghiệp đã kịp thời ngăn chặn hành vi xâm hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn là đúng theo quy định của pháp luật.

Khi người dân có nhu cầu được Nhà nước giao đất, giao rừng để quản lý bảo vệ và hưởng lợi từ rừng, thì Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, rà soát diện tích rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn hiện đang tạm quản lý và xây dựng chương trình, kế hoạch trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định về việc giao đất, giao rừng trên địa bàn theo đúng quy định (*Theo quy định tại Điều 35, 36 của Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017*).

## **VI. Cử tri xã Tê Xăng**

1. Cử tri ông A BLâm Thôn Đăk Sông kiến nghị: *UBND huyện chỉ đạo Ban quản lý Dự án huyện sớm đền bù đường ATK từ Thôn Tân Ba xã Tê Xăng đến làng Mô Za xã Ngọc Lây trước Tết Nhâm Dần năm 2022, vì đã đổ đất thải đến nay vẫn chưa đền bù cho người dân.*

**Trả lời:** Hộ ông A BLâm thôn Đăk Sông nêu trên thuộc phạm vi bồi thường GPMB (*lần 2*) công trình: Đường liên xã từ thôn Tân Ba, xã Tê Xăng đi thôn Mô Za, xã Ngọc Lây. Đến nay, Hộ A BLâm đã tạm ứng một phần kinh phí theo phương án bồi thường (*lần 2*) dự thảo. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo đơn vị có liên quan (*Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện*) hoàn thiện các hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 295/QĐ-UBND, ngày 19/5/2022. **Dự kiến trong tháng 6/2022 sẽ chi trả đủ.**

2. Cử tri ông A Phương kiến nghị: *UBND huyện chỉ đạo hiện đường ATK đất đã bị vùi lấp ruộng, nhiều điểm bị sạt lở đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng đo đạc lại và đền bù cho các hộ dân trước Tết Nhâm Dần năm 2022.*

**Trả lời:** Hộ ông A Phương có đất bị bồi lấp thuộc phạm vi bồi thường GPMB công trình: Đường liên xã từ thôn Tân Ba, xã Tê Xăng đi thôn Mô Za, xã Ngọc Lây. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng mời chủ hộ kiểm tra lập Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư (*bổ sung*) và **dự kiến trong tháng 6/2022 sẽ chi trả đủ.**

3. Cử tri ông A Nia và bà Y Riêng (*sinh năm 1940 là 2 vợ chồng trước năm 1965 đến năm 1975 là tham gia thanh niên xung phong*) đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong, Hội chữ thập đỏ huyện xây căn nhà ở cho 2 vợ chồng.

**Trả lời:** Hộ ông A Nia và bà Y Riêng là đối tượng Thanh niên xung phong đã được hưởng chế độ một lần đối với Thanh niên xung phong theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, năm 2021 hộ gia đình đã được Hội Cựu chiến binh thôn Đăk Sông, Hội Cựu chiến binh xã Tê Xăng họp xét thống nhất đề nghị cấp trên (*Hội Cựu chiến binh huyện*) hỗ trợ nhà ở cho Hội viên còn khó khăn về nhà ở. Đến nay do chưa huy động được nguồn kinh phí xã hội hóa nên chưa hỗ trợ hộ làm nhà.

4. Cử tri bà Y Lan kiến nghị: *Việc thực hiện Đề án trồng rừng bà con không muốn trồng tập thể mà muốn trồng riêng để dễ bảo vệ, quản lý, tránh tình trạng ỷ lại nhau, làm không có hiệu quả, đề nghị huyện cho giải pháp, rà soát, khảo sát diện tích.*

**Trả lời:** Việc triển khai trồng rừng (*bao gồm trồng rừng tập trung và trồng rừng phân tán*) được Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền cho các xã làm chủ đầu tư và triển khai thực hiện. Việc khảo sát, lấy nhu cầu của người dân, cộng đồng dân cư đủ điều kiện tham gia dự án trồng rừng đã được Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện trước khi xây dựng hồ sơ thiết kế và dự toán dự án hỗ trợ trồng rừng.

- Công tác hỗ trợ cũng được các xã thực hiện dựa trên danh sách đã được lựa chọn, phê duyệt (*Danh sách các hộ được kèm theo hồ sơ dự án khi trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt*). Việc các hộ dân liên kết với nhau trong công tác trồng rừng trên diện tích của các hộ là sự tự nguyện giao ước giữa các hộ, không phải bắt buộc.

- Các hộ gia đình có nhu cầu đăng ký trồng rừng liên hệ UBND xã để đăng ký nhu và tham gia trồng rừng theo quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các xã thông tin rộng rãi cho người dân đủ điều kiện tham gia các dự án trồng rừng biết, đăng ký tham gia.

5. Cử tri thôn Tân Ba đề nghị *huyện sớm nâng cấp, hạ thế lưới điện tại nhà Rông thôn vì dây điện quá thấp không an toàn cho người dân.*

**Trả lời:** UBND huyện đã chỉ đạo Điện lực huyện tiến hành kiểm tra. Qua khảo sát, hiện trạng có 01 cột điện thuộc lưới điện hạ thế do Điện lực huyện quản lý nằm trên mỏm đất cao, địa phương muốn di dời cột điện để san ủi mặt bằng làm nhà rông và sân thể thao. Việc san ủi sẽ làm trụ điện hiện trạng thấp hơn nên đường dây vượt đường tỉnh lộ không đảm bảo an toàn. Để đảm bảo yêu

cầu kỹ thuật cần trồng trụ mới cao từ 10m đến 12m. Điện lực Tu Mơ Rông sẽ hỗ trợ nhân lực, thiết bị và vật tư trong ngành, địa phương cần chuẩn bị mặt bằng và 01 cột điện từ 10m đến 12m để di dời trong thời gian tới.

## **VII. Cử tri xã Măng Ri**

1. Cử tri kiến nghị: *Việc thực hiện Đề án, kế hoạch trồng rừng bà con không có diện tích trồng tập trung, chỉ có diện tích nhỏ lẻ, muốn trồng riêng để bảo vệ, quản lý có hiệu quả. Đề nghị huyện có hướng dẫn phù hợp để nhân dân thực hiện.*

**Trả lời:** Nội dung này đã được trả lời tại mục 4, phần VI của cử tri xã Tê Xăng trên.

Trên đây là báo cáo tổng hợp Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 của UBND huyện Tu Mơ Rông./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Huyện ủy;
- ĐB HĐND tỉnh ứng cử tại huyện;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Các Đại biểu HĐND huyện;
- Các Ủy viên UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Điện lực Tu Mơ Rông;
- Hạt Kiểm lâm huyện;
- Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô;
- Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông;
- Các Ban HĐND huyện;
- UBND các xã;
- Lưu: VT, TH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Võ Trung Mạnh**